

Đối thoại tạo niềm tin

Dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ những vấn đề người dân bức xúc, đó là tinh thần của các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tại huyện Hưng Hà được thực hiện trong thời gian qua, nhờ đó đã tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.



Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại chuyên đề giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy Hưng Hà với cán bộ quản lý ngành giáo dục năm 2022.

Tại buổi đối thoại huyện để giữa đồng chí Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy với cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo huyện Hưng Hà diễn ra ngày 18/8/2022, 21 đại biểu đã phát biểu ý kiến, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các vấn đề: Đầu tư trang thiết bị dạy học; hướng dẫn các địa phương xây dựng, bổ sung quy hoạch tổng thể trường học đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II; khắc phục tình trạng giáo viên dạy chéo môn đào tạo; cơ chế thu hút sinh viên xuất sắc tham gia công tác... Đồng chí Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo huyện đã tiếp thu, trả lời trực tiếp, làm rõ nhiều nội dung còn băn khoăn, thắc mắc của các đại biểu trên tinh thần dân chủ, công khai. Thấy giáo Nguyễn Văn Giảng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bắc Sơn cho biết: Chúng tôi rất phấn khởi khi được trực tiếp đối thoại với đồng chí Bí thư Huyện ủy vì đây là cơ hội để chúng tôi bày tỏ những thuận lợi, khó khăn trong công tác giáo dục nhằm từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy. Những câu trả lời của các đồng chí lãnh đạo huyện rất gần gũi, chân thực, đi thẳng vào vấn đề; có chỉ đạo trực tiếp các phòng, ngành và cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết nội dung đối thoại; Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã giám sát việc tổ chức thực hiện. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng đạt nhiều thành tích trong năm học mới.

Trở lại việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Hưng Nhân mở rộng giai đoạn 1 với tổng diện tích thu hồi 114.563,7m², liên quan đến 245 hộ, trong đó tổ dân phố Văn

Nam 168 hộ, tổ dân phố Đẩu 62 hộ, tổ dân phố Văn Đông 15 hộ. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và khó khăn của huyện trong giải phóng mặt bằng, đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trực tiếp đối thoại với các hộ dân để thẳng thắn chia sẻ và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người dân thuộc thẩm quyền một cách công khai, thấu tình đạt lý. Sau cuộc đối thoại, hầu hết các hộ có diện tích thu hồi đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Ông Nguyễn Văn Thuồng, tổ dân phố Đẩu cho biết: Khi được các đồng chí lãnh đạo huyện về trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như chia sẻ những thuận lợi triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, gia đình tôi đã đồng thuận giao 1.080m² đất nông nghiệp cho chính quyền địa phương.

Chúng tôi chỉ mong dự án sớm hoàn thành để có nhiều công ty vào hoạt động, tạo việc làm cho con em chúng tôi.

Thời gian qua, việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân được cấp ủy, chính quyền huyện Hưng Hà tích cực triển khai, được người dân đánh giá cao. Giai đoạn 2019 - 2021, cấp huyện tổ chức 6 hội nghị đối thoại với 1.765 đại biểu tham dự; cấp xã tổ chức 85 hội nghị đối thoại với 14.875 đại biểu tham dự. Tại các hội nghị đã có 637 ý kiến trao đổi trực tiếp và 225 ý kiến bằng văn bản. Phần lớn các ý kiến tập trung vào lĩnh vực phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, công tác quản lý đất đai, việc thực hiện chế độ, chính sách, công tác cải cách hành chính, vệ sinh môi trường, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã



Nhờ làm tốt đối thoại nên công tác giải phóng mặt bằng ở xã Thái Hưng (Hưng Hà) tạo được sự đồng thuận của người dân.

Chí Hòa cho biết: Quá trình đối thoại, chúng tôi thực sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc và định hướng đúng cho bà con, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo vượt cấp. Đồng thời, tiếp nhận sự phản hồi của nhân dân về tinh thần, thái độ thực thi công vụ của cán bộ, công chức để có sự điều chỉnh phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn huyện Hưng Hà có 29/35 xã, thị trấn tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, phần đầu đến ngày 30/10 hoàn thành chương trình đối thoại năm 2022. Đồng chí Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Trong nhiều cách lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân thì việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân là thực hiện quy chế dân chủ gắn với công tác dân vận chính quyền và phong trào thi đua "Dân vận khéo", mang lại hiệu quả tích cực nhất trong thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước tại cơ sở. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đối thoại với nhân dân. Đồng thời, phát huy vai trò, sự chủ động, tích cực của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể trong công tác đối thoại; đổi mới, đa dạng hình thức tổ chức trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và cầu thị để hoạt động đối thoại ngày càng hiệu quả, thiết thực. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác đối thoại với nhân dân ngay từ cơ sở để hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp, không để hình thành "điểm nóng".

Từ thực tiễn của huyện Hưng Hà có thể khẳng định làm tốt công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đoàn kết và nhân lên niềm tin của nhân dân với Đảng.

THANH THUY

Kiên trì mục tiêu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, năm học vừa qua, giáo dục tiểu học luôn chủ động thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà.

Là một trong những trường đi đầu trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi cho ngành giáo dục thành phố Thái Bình cũng như của tỉnh, năm học vừa qua, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã có những bước đi đầu tiên hội nhập cùng quốc tế khi đổi tuyển Toán 5 do cô giáo Nguyễn Thị Hương phụ trách đạt được nhiều thành tích quan trọng. Cô giáo Hà Thị Xuân, Hiệu trưởng nhà trường

tinh và Huân chương Lao động hạng Nhì.

Theo đánh giá của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, kết quả dạy học lớp 1, lớp 2 đáp ứng được yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, tỷ lệ xếp loại tốt và đạt từ 99,4 - 99,7%. Tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình lớp học đạt 100%. Ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Để giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, các trường học có cấp tiểu học đã triển khai thực hiện các phương pháp dạy học tích cực, đổi mới bước đi đầu tiên hội nhập cùng quốc tế khi đổi tuyển Toán 5 do cô giáo Nguyễn Thị Hương phụ trách đạt được nhiều thành tích quan trọng. Cô giáo Hà Thị Xuân, Hiệu trưởng nhà trường

Trần Tuấn Anh, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Toàn cấp học đã thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận và nâng cao năng lực học sinh bảo đảm nhẹ nhàng, tự nhiên, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo. Bên cạnh đó, thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đặc biệt là đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trên lớp học; tăng cường tổ chức thực hành trải nghiệm, tích hợp nội dung giáo dục địa phương, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.



Học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) trong ngày khai giảng.

chia sẻ: Trường thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học", tổ chức cho học sinh tham gia nhiều sân chơi trí tuệ, các cuộc giao lưu với nhiều hình thức phù hợp, tạo điều kiện cho học sinh, giáo viên phấn đấu, khẳng định năng lực, bản lĩnh, tinh sáng tạo. Kết thúc năm học, toàn trường có 14 học sinh đạt học chương vàng, bạc, và đồng cấp quốc tế; 59 học sinh đạt học chương vàng, bạc, đồng cấp quốc gia; 118 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 177 học sinh đạt học sinh giỏi cấp thành phố và 82 học sinh lớp 5 đỗ vào Trường THCS Lương Thế Vinh và trường chuyên của thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, Trường có một sản phẩm khoa học đạt giải ba trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp quốc gia. Để đạt được kết quả trên, nhà trường thường xuyên quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất; đổi mới ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhiệt tình, hăng say, tâm huyết với nghề. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong được đề nghị tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND

Giáo viên quan tâm và sử dụng triệt để đồ dùng dạy học, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Đối với lớp 3, 4 và lớp 5, các đơn vị thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo từng cụm, tập trung vào những nội dung khó và mới, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn từ khâu bàn học, toàn trường có 14 học sinh đạt học chương vàng, bạc, và đồng cấp quốc gia; 118 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 177 học sinh đạt học sinh giỏi cấp thành phố và 82 học sinh lớp 5 đỗ vào Trường THCS Lương Thế Vinh và trường chuyên của thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, Trường có một sản phẩm khoa học đạt giải ba trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp quốc gia, 26 nhà trường đạt giải tại cuộc thi toán quốc tế IMEC. Theo thống kê, toàn tỉnh có 287 trường có cấp tiểu học, 4.426 lớp, 150.756 học sinh, không có học sinh bỏ học. Ông

Đồng thời, tiếp tục áp dụng phù hợp những ưu việt của mô hình trường học mới, phương pháp bàn tay nặn bột, dạy học mở thuật theo phương pháp mới... Đặc biệt, đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp đã quan tâm đến việc phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi. Điều này thể hiện sự trân trọng về chất lượng giáo dục, nghiêm túc, khoa học trong khâu tổ chức thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn, quyết tâm nâng cao chất lượng toàn diện và chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Năm học 2022 - 2023, kiên trì mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, cùng với nhiệm vụ chung của toàn ngành, giáo dục tiểu học tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa, tận dụng các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, tăng cường công tác kiểm định giáo dục và xây dựng nền giáo dục có chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng các cấp học trong năm học mới.

DẶNG ANH

Tình nguyện vì an sinh xã hội

Các hoạt động tình nguyện tham gia bảo đảm an sinh xã hội là một trong những điểm nhấn nổi bật của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thái Bình trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Thông qua đó góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp, sống có ích cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

Các cấp bộ đoàn chú trọng chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội. Các hoạt động được tổ chức thường xuyên với những đợt cao điểm vào những ngày lễ lớn, thời điểm đợt xuất phát tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó biến đổi khí hậu, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, cổ vũ, khuyến khích đồng bào ĐVTN và các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng. Bên cạnh các chương trình: Xuân tình nguyện, tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được tổ chức hàng năm, các cấp bộ đoàn tùy điều kiện, tình hình thực tế và nhu cầu của người dân địa phương đã tổ chức các hoạt động như: Hành trình cách mạng trẻ tình

nguyện làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; chương trình ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Qua các hoạt động, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh phối hợp tặng hơn 57.000 suất quà, trên 20.000 suất học bổng cho các em học sinh; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 9.000 người; tu sửa, xây mới 24 nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; sửa chữa, xây mới 47 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi với tổng trị giá hơn 40 tỷ đồng. Đoàn thanh niên các cấp phối hợp tổ chức 194 đợt hiến máu tình nguyện thu được 16.241 đơn vị máu, phụng dưỡng 20 mẹ Việt Nam anh hùng.

Những công trình, phần quà của ĐVTN đã góp phần san sẻ khó khăn với người nghèo,

nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, thôn Trà Khê, xã Tân Lập (Vũ Thư) cho biết: Do không có nghề nghiệp ổn định nên chồng tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh làm thuê. Nhưng vào vào tới nơi, không may bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng phải điều trị cấp cứu đặc biệt. Tôi làm nông nghiệp, con trai lớn vừa học xong lớp 12 chưa có việc làm, con gái đang học lớp 7. Kinh tế eo hẹp, gom góp mới được 10 triệu đồng lo cho chồng. May mắn có sự đồng hành, chia sẻ của Hội Chữ thập đỏ huyện, Đoàn Thanh niên xã đã kêu gọi, tiếp nhận gần 50 triệu đồng giúp gia đình tôi lúc hoạn nạn, cấp bách.

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn còn chủ động, sáng tạo

trong phương thức vận động, tổ chức các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, tiêu biểu như các đơn vị đã tập trung nguồn lực tổ chức các hoạt động tình nguyện chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với tham gia lực lượng chống dịch trong và ngoài tỉnh, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tặng hàng nghìn suất ăn cho các lực lượng tham gia trực chốt kiểm soát; tặng 3.000kg gạo, trên 230.000 khẩu trang y tế, 120.600 kính chắn giọt bắn, 2.480 bộ quần áo bảo hộ, 5.200 thùng nước các loại, 4.600 chai nước sát khuẩn, hàng nghìn bộ kit test nhanh, 10 máy đo thân nhiệt tự động, 5 máy sát khuẩn tay; tặng 250 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con cán bộ, bác sĩ, người bệnh với tổng trị giá hàng tỷ đồng.

Anh Phạm Xuân Thủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Khởi các cơ quan tỉnh cho biết: Với phương châm mình vì mọi người, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, sống có lý tưởng cao đẹp, cùng với hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nhiều phong trào tình nguyện vì an sinh xã hội khác cũng được đồng bào ĐVTN trong khối cũng như các

đơn vị phối hợp tình nguyện tham gia. Với chúng tôi, niềm vui, hạnh phúc là khi nhiều trẻ em nghèo được tiếp xúc đến trường, những căn nhà nhân ái được bàn giao cho gia đình nghèo, đội viên, đoàn viên gặp

khó khăn về nhà ở, người dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tình nguyện vì an sinh xã hội, từ đó xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng cán bộ và nhân dân về một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, có lòng nhân ái.

KUẬN PHƯƠNG



Tình đoàn và Huyện đoàn Quỳnh Phụ tặng quà các cháu Làng trẻ em SOS Thái Bình.